



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe báo cáo kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn



Bộ đội Biên phòng tỉnh diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

Sáng ngày 16/6, UBND tỉnh họp nghe Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh báo cáo kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) trên khu vực biên giới biển huyện Thái Thụy năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kế hoạch diễn tập đưa ra 3 tình huống:

tình huống thứ nhất, có khoảng 150 người dân đã được thông báo, vận động nhưng vẫn cố tình không vào nơi tránh bão an toàn; tình huống thứ hai, một số phương tiện đã có lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn cố tình ra biển để khai thác hải sản, các lực lượng tổ chức ngăn chặn, cưỡng chế, sắp xếp phương tiện vào âu

tàu tránh trú bão xã Thái Thượng; tình huống thứ ba, tổ chức cứu, kéo tàu gặp sự cố trôi dạt vào nơi neo đậu an toàn. Tổng quân số và phương tiện tham gia diễn tập gồm 300 cán bộ, nhân dân, 14 tàu, 10 ca nô, 7 ô tô... Thông qua diễn tập góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong công tác PCTT và TKCN, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm trong chỉ đạo, chỉ

huy, khả năng hiệp đồng, xử lý các tình huống trong PCTT và TKCN.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kế hoạch và nội dung chi tiết về cuộc diễn tập. Đồng chí thống nhất thời gian tổ chức diễn tập từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 27/6/2017. Các sở, ngành, đơn vị và các địa phương liên quan phân công lực lượng, phương tiện phù hợp với các nội dung, địa bàn tổ chức diễn tập. Quá trình luyện tập, diễn tập phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị kỹ thuật. Từ nay đến ngày tổ chức diễn tập, các sở, ngành, địa phương tham gia diễn tập đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, nhân dân biết, cùng tham gia diễn tập và nâng cao ý thức PCTT và TKCN.

TẮT ĐẠT

88 học viên được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị

Sáng ngày 16/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Thái Bình khóa 9 (2015 - 2017). Dự lễ bế giảng có Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh.

Sau 2 năm học tập, 88 học viên đã hoàn thành chương trình đào

tao lý luận chính trị theo đúng kế hoạch. Quá trình học tập, các học viên đã được trang bị hệ thống tri thức lý luận chính trị cơ bản làm nền tảng cho việc củng cố lập trường tư tưởng, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn bổ ích để vận dụng vào thực tế công việc. Kết thúc khóa học, 88/88 học viên được nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 24% học viên đạt loại giỏi, 74% học viên đạt loại khá.

(Xem tiếp trang 4)

ĐÀO QUYÊN



Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Ảnh: MINH ĐỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Đón nhận Huân chương Vàng xây dựng đất nước của Chính phủ Vương quốc Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017), sáng ngày 16/6, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ đón nhận Huân chương Vàng xây dựng đất nước của Chính phủ Vương quốc Campuchia. Tới dự có ông Prak Nguon Hong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và các tham tán Đại sứ quán Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ cho Vương quốc Campuchia từ năm 1982. Hầu hết lưu học sinh Campuchia tại Trường thuộc diện đào tạo theo hiệp định ký kết giữa hai chính phủ Việt Nam - Campuchia, trong đó Trường Đại học Y Dược Thái Bình trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học cho Campuchia lớn nhất tại Việt Nam. 35 năm qua, Trường luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất về điều kiện lưu trú, sinh hoạt, bảo đảm các trang thiết bị phục vụ học tập, hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ tiếng Việt cho lưu học sinh Campuchia và tặng quà động viên nhân dịp lễ, tết của hai nước. Trong 35 năm, Trường đã đào tạo được 426 lưu học sinh Campuchia có trình độ bác sĩ trở về nước, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ

(Xem tiếp trang 4)

QUYÊN LƯU

Triển khai nhiệm vụ công tác được 6 tháng cuối năm

Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác được 6 tháng cuối năm, hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan trong thời gian tới.

Đề thực hiện tốt công tác được, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý dược tại đơn vị. Trong đó, về chuyên môn, tập trung thực hiện các nghị định, thông tin về mua sắm, đấu thầu thuốc tại các đơn vị y tế công lập; danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng thanh toán; quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc; việc kê đơn thuốc trong điều trị nội trú, hoạt động bán lẻ thuốc trong bệnh viện... Sở Y tế cũng triển khai nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên môn như công tác dược tại các cơ sở sử dụng thuốc, công tác quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm; quản lý nhà nước ở các phòng chức năng và phòng y tế các huyện, thành phố...

Tại hội nghị, các đại biểu nêu rõ một số khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện công tác được ở đơn vị và lĩnh vực quản lý, đồng thời đề xuất, thảo luận biện pháp khắc phục.

HÀ DUNG

Tập huấn nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Sáng ngày 16/6, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho hơn 150 đại biểu thuộc các hội thành viên và đội ngũ chuyên gia của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu và thảo luận một số nội dung cơ bản về tư vấn phản biện, các văn bản liên quan đến tư vấn, phản biện; kỹ năng, quy trình, phương pháp tư vấn, phản biện; một số đóng góp cho hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp và kinh nghiệm tư vấn, phản biện ở một số liên hiệp hội địa phương.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các đại biểu, từ đó cung cấp thêm những cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong giải quyết các vấn đề thực tiễn ở các cấp, ngành, địa phương.

HOANG LANH

CÔNG AN TỈNH

Nhiều hoạt động tình nghĩa



Công an tỉnh thăm, tặng quà anh Nguyễn Thành Trung, tổ trưởng bảo vệ dân phố thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2017), Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa tri ân các thế hệ làm công tác an ninh cơ sở, trong đó có hoạt động thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ công an, bảo vệ dân phố và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí: Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng PX15, PV28, trưởng, phó công an 8 huyện, thành phố cùng đại diện chính quyền các địa phương đã đi thăm, tặng quà và động viên 30 cán bộ, chiến sĩ, thân nhân cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, thân nhân công an xã, bảo vệ dân phố bị thương, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

QUANG VIỆN

VŨ THƯ

Rà soát hỗ trợ nhà ở cho người có công đợt 2

Đến ngày 31/5/2017, toàn huyện Vũ Thư đã khởi công xây mới được 10 nhà và 25 nhà ở cho người có công đang chuẩn bị khởi công.

Thời gian tới, các địa phương trong huyện tiếp tục đón đốc các gia đình có biên bản thẩm định theo Quyết định số 761 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí nhà ở cho người có công, tập trung khởi công xây, tu sửa, hoàn thành trước dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); tổ chức rà soát toàn bộ số gia đình người có công với cách mạng thuộc nhóm đối tượng còn lại có tên trong đề án.

THANH VĂN
(Đài TTTH Vũ Thư)

HƯNG HÀ

Chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia

(Xem trang 3)



ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁI BÌNH

Nâng cao chất lượng dự báo thời tiết

Trang 2

Trăn trở

TRUYỀN THANH CƠ SỞ

Trang 4